



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖-๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ว ๑๘

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี

เรียน ผู้อำนวยการกอง / ผู้อำนวยการศูนย์ / ผู้อำนวยการสำนักงาน

ตามที่งานประชุม กองกลาง ได้รายงานข้อมูลการใช้ระบบ e-meeting เปรียบเทียบระหว่างการ
การใช้กระดาษในการจัดทำเอกสารการประชุม กับการนำระบบ e-meeting มาใช้ในการประชุม สามารถ
ลดปริมาณการใช้กระดาษ ๓๖๔,๑๑๐ แผ่น คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๖๔,๑๑๐ บาท (อัตราค่าถ่าย
เอกสารแผ่นละ ๑ บาท) ซึ่งถือว่าเป็นการนำระบบสารสนเทศมาใช้ตามนโยบายการประหยัดทรัพยากร
บุคคล เวลา งบประมาณ และนโยบาย Go-Eco ของมหาวิทยาลัย ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุม
ด้วยแล้ว

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี้

๑. การพัฒนาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีของสำนักงานอธิการบดีรวมถึงมหาวิทยาลัย
หน่วยงานหลักที่ดูแล คือ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อพัฒนาให้ตรง
ตามความต้องการ ควรมีแผนการพัฒนาที่ชัดเจน และสื่อสารให้ทราบและปฏิบัติได้

๒. ควรมีการประเมินผลทางเศรษฐกิจให้เห็นภาพชัดเจนว่า การนำระบบสารสนเทศมาใช้
ในสำนักงาน เช่น ระบบ e-meeting, e-document หรือระบบสารสนเทศอื่นมาใช้ สามารถประหยัด
ทรัพยากรในด้านใดบ้าง เช่น ปริมาณกระดาษ งบประมาณ สามารถลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานและ
กำลังคนได้หรือไม่ อย่างไร ดังนั้น เพื่อให้เห็นผลในภาพรวมมหาวิทยาลัย ควรส่งเสริมและสนับสนุน
ให้บุคลากรสายสนับสนุนของสำนักงานอธิการบดี นำข้อมูลต่อยอดเพื่อทำงานวิจัยสถาบันได้ บุคลากรที่จะ
ทำได้ต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติจริง อาจจะเป็นกองกลาง หรือ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือหน่วยงานอื่นก็
สามารถทำได้

๓. การแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาระบบในการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ผลสำเร็จ ควรเชื่อมโยง
ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ครบทุกมิติ เช่น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (เรื่องระบบ) กองต่าง ๆ
เรื่องการใช้ระบบ (ระบบที่หน่วยงานใช้) กองอาคารและสถานที่ (Green Office) ซึ่งจะเชื่อมต่อไปเป็น Green
University ของมหาวิทยาลัย เป็นต้น

คณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
พิจารณาแล้ว มีมติให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองกลาง และกองอาคารและสถานที่ พิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ


(นางปราณี พันธุ์วุฒิ)

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี